

บรรณาธิการแถลง

วารสารพยาบาลตำรวจ ปีที่ 13 เล่มที่ 2 นี้ ประกอบด้วยบทความวิจัยและบทความวิชาการ จำนวน 22 เรื่อง แบ่งเป็นบทความวิจัย จำนวน 17 เรื่อง และบทความวิชาการ 5 เรื่อง ครอบคลุมองค์ความรู้ 3 ด้าน ดังนี้

ด้านที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ได้แก่ การฉีดวัคซีนโควิด 19 สูตรผสมในผู้ใหญ่ การตรวจหาความชุกของภาวะตับคั่งไขมันชนิดที่ไม่ได้เกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์ในข้าราชการตำรวจ โดยการใช้เครื่อง Controlled Attenuation Parameter with Transient Elastography ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการติดเชื้อซิฟิลิสในเพศชาย ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเกื้อหนุนและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อพฤติกรรม การจัดการตนเองของผู้ป่วยที่ล้างไตทางช่องท้องแบบต่อเนื่อง การจัดการตนเองต่อพฤติกรรมสุขภาพของ พระสงฆ์อาพาธด้วยโรคความดันโลหิตสูง การส่งเสริมการดูแลตามแนวคิดฮิวแมนนิจูดต่อความเครียดในการดูแลผู้สูงอายุของผู้ดูแลในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค การออกกำลังกายที่ชี้แนะและแอร์บิกต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อการทรงตัวและคุณภาพชีวิตในผู้สูงอายุ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ เกี่ยวกับการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรสวนทุเรียน ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และความสัมพันธ์ระหว่างการหกล้มกับสภาพจิตใจของผู้สูงอายุใน กรุงเทพมหานคร

ด้านที่ 2 การดูแลสุขภาพเด็กและสตรี ได้แก่ การดูแลเด็กที่ถูกทารุณกรรมทางเพศโดยเน้นผู้ป่วยและครอบครัวเป็นศูนย์กลาง การจัดสิ่งแวดล้อมร่วมกับการฟังบทสวดอภัยปริตรต่อคุณภาพการนอนหลับในทารก เกิดก่อนกำหนด การลดการบริโภคอาหารที่มีน้ำตาลโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถตนเองร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมในสตรีที่มีภาวะน้ำหนักเกิน ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการออกกำลังกายของเด็กวัยเรียน ตอนปลาย และการสอนแนะ (Coaching) เรื่องการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานต่อความรู้ ทักษะ และทักษะ ในการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

ด้านที่ 3 การพัฒนาคุณภาพดูแล การพยาบาล และการศึกษาพยาบาล ได้แก่ การประเมินนโยบาย การสร้างเสริมสุขภาพของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดหัวใจแบบเปิดในระยะวิกฤต ประสบการณ์การคัดแยกผู้สงสัยป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ของพยาบาลวิชาชีพ ปัจจัยที่สัมพันธ์กับสมรรถนะการใช้จ่ายอย่างสมเหตุผลของบัณฑิตพยาบาล ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้และพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลของนักเรียนพยาบาล รูปแบบการป้องกันภาวะ ซึมเศร้าตามความต้องการของนักศึกษาพยาบาล และการประยุกต์ใช้ทุนจิตวิทยาเชิงบวกในการพัฒนา ศักยภาพนักเรียนพยาบาลเพื่อการสอบขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง

กองบรรณาธิการขอขอบคุณสมาชิกสมาคมนักข่าวพยาบาลตำรวจ ท่านผู้บริหารโรงพยาบาลตำรวจ ผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ผู้ทรงคุณวุฒิที่พิจารณาบทความวิจัยและบทความวิชาการ ตลอดจนผู้แต่งทุกท่านที่ส่งผลงานมาลงตีพิมพ์ สนับสนุนค่าใช้จ่าย ให้งานน่าสนใจ คำแนะนำ และความช่วยเหลือแก่กองบรรณาธิการวารสารพยาบาลตำรวจ

รองศาสตราจารย์ พันตำรวจเอกหญิง ดร. ทิพย์ฉมพร เกษโกมล
บรรณาธิการวารสารพยาบาลตำรวจ